
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันจันทร์ท่ี 28 ตุลาคม 2562 ครั้งท่ี 1/2563 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง ไม่มา 
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า ไม่มา 
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา ไม่มา 
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม ไม่มา 

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา ไม่มา 
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

 
 
 

  
 
 

  



22 นายวินัย สาใจ หัวหน้าโครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริบ้านแม่
พร้าวฯ 

วินัย สาใจ  

23 นายอ านวย ใจพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 อ านวย ใจพรม  
24 นายเอกชัย ขันทะบุตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่

ยม 
เอกชัย ขันทะบุตร  

25 นายกิตติพงษ์ ขันทะรักษ ์ สถานีควบคุมไฟป่าแม่
ยม 

กิตติพงษ์ ขันทะรักษ์  

26 นายนิรุณ หนองซิว รพ.สต.บ้านป่าเลา นิรุณ หนองซิว  
27 นายบัญชา ผัดขัน ครู รร.บ้านดอนชัย บัญชา  ผัดขัน  
28 นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ สลักหล่าย  
29 นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง

ช านาญการ 
ละอองดาว ดอนแก้ว  

30 นางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สุดารัตน์ ชัยมงคล  
31 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
32 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ ชมพูมิ่ง  
33 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  

 
34 

นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  

35 นายอดุล  ดอกค า ผช.แม่ยม28 อดุล  ดอกค า  
36 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด  สมศักดิ์  วงศ์เทพ  
37 นายศตวรรษ โพธิกุล นักวิชาการเกษตร อช.

แม่ยม 
ศตวรรษ  โพธิกุล  

38 พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อค า สวญ สภ.สะเอียบ พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อค า  
39 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย ตุ้ยดา  
40 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอีย

บคง 
 

41 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

42 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

43 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย ์

 

44 นางสาวสุภาพร โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

สุภาพร โพรงแก้ว  

45 นายอนุสรณ์ ทองค า นายช่างโยธาช านาญ
งาน 

อนุสรณ์ ทองค า  

46 นส.ชลดา ขันทะรักษ์ พนักงานจ้าง อบต. ชลดา ขันทะรักษ์  
47 นส.ดนิตา สะเอียบคง พนักงานจ้าง อบต. ดนิตา สะเอียบคง  

 

 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันจันทร์ท่ี  28 ตุลาคม  2562 ครั้งท่ี 1/2563 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไม่มา  
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 ไม่มา 
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3 ไม่มา 
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อุดม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 ไม่มา 
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5    
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6  
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  ไม่มา   
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
19. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
20. นายอภิชาติ      สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต. 
22. นายวินัย  สาใจ   หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริบ้านแม่

พร้าว 
23. นายอ านวย  ใจพรม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่10 

 
 

24.นายเอกชัย... 
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24. นายเอกชัย    ขันทะบุตร  สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 
25. นายกิตติพงษ์ ขันทะรักษ ์  สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม 
26. นายนิรุณ  หนองซิว  รพ.สต.บ้านป่าเลา 
27. นายบัญชา  ผัดขัน   รร.บ้านดอนชัย 
28. นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
29. นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
30. นางสุดารัตน์  ชัยมงคล   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
31. นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
32. นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง   สจ.แพร่ เขต 2 
33. นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
34. นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
35. นายอดุล  ดอกค า   ผช.แม่ยม28 
36. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ   หัวหน้าส านักปลัด 
37. นายศตวรรษ  โพธิกุล   นักวิชาการเกษตร อช.แม่ยม 
38. พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อค า   สวญ.สภ.สะเอียบ 
39. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
40. นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
41. นส.ทัศนีย์   นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
42. นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
43. นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
44. นางสาวสุภาพร โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
45. นายอนุสรณ ์ ทองค า   นายช่างโยธาช านาญงาน 
46. นส.ชลดา    ขันทะรักษ ์  พนักงานจ้าง อบต. 
47. นส.ดนิตา  สะเอียบคง  พนักงานจ้าง อบต. 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณจิตอาสา/คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ/ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบทุกท่าน เนื่องในโอกาส 
-ร่วมงานพิธีถวายบังคมวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2562” ณ บริเวณพิธีสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอสอง 
-ร่วมงานถวายบังคมในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณพิธีสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอสอง โดยเสร็จสมบูรณ์ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

       ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การเตรียมความพร้อมเรื่องภัยแล้ง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเตรียมการณ์ไว้ ต้องอิงกรอบอิงหลักฐาน ขอให้ได้คิดไว้ก่อนท่ีแล้วมาภัยแล้งเกิดขึ้นแล้ว          
แต่เราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลย ควรจะท าอย่างไรก่อนหรือหลังอย่างไร ขอให้ทุกหมู่บ้านเตรียมการณ์กันไว้ก่อนเลย      
เรื่องน้ าก็เหมือนกัน งานลอยกระทงก าลังจะมีข้ึน น้ ามีพอหรือยังของหมู่บ้าน ช่วยกันคิดจะได้ทันการณ์ และคนท่ีมีหน้าท่ี
เปิดปิดน้ า เขาไม่เข้าใจงาน บางครั้งก็เกิดอัคคีภัยขึ้นมาการเตรียมการไม่มีความพร้อม เกิดการฉุกละหุก อาจจะเกิด
อันตรายตามาได้ในภายหลัง เราต้องมีการช่วยกันคิด ช่วยกันเตรียมความพร้อมไว้เลยเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้น             
เราต้องรับมือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

-เรียนท่านนายกอบต. หมู่ 8 บ้านท่าวะได้ของบประมาณกระสอบทรายมาแล้ว จดหมายส่งท่ี ส านักงานปลัด อบต. 

นายก้าน บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

-เรียนท่านนายก อบต. บ่อบาดาลผ่านประชาคมแล้ว จะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ปัญหาท่ียังไม่ได้แก้ไข ท่านผู้ว่าหญิงคนใหม่ เขาเน้นย้ ามา 

นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ภัยแล้งดูถึง มีนาคม –เมษายน หมู่ 3 และหมู่ 10 ขอมาแต่ไม่ได้เลย กว่าของจะมาก็สายไปแล้ว ถ้าจะของบประมาณ   
ก็ให้ขอไว้ได้เลยช่วงก่อนมีเหตุการณ์ มันเคยมีประสบการณ์มาแล้วเรื่องนี้ ขอน าเรียน 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-หมู่บ้านไดจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอวาระต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

        4.2 การเตรียมความพร้อม... 
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  4.2  การเตรียมความพร้อมเร่ืองไฟป่า 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-สอบถามเรื่องเครื่องเป่าในหน่วยมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัว งบประมาณเครื่องละ 5 พัน ช่วยกันวางแผนไว้เป็นข้อๆไว้       
ก็จะดีมาก ในคราวต่อไปเราคงต้องเน้นหนักคนเข้าป่าให้มากกว่านี้ ฝากท่านก านันต าบลสะเอียบ ประสานงานกับฝ่าย
ปกครองด้วย  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.3  งานประเพณียี่เป็งประจ าปี 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่นนั้น มีแต่คนถามว่าจะจัดงานหรือไม่ แยกจัดได้ไหม งานประเพณีท้องถิ่นนั้น จะจัดงาน
กระจายไม่ได้ ต้องรวมจัดท่ีเดียว ส่วนของ อบต. เราได้ลงความเห็นว่าไม่ได้จัดงานก่อนต้ังข้อบัญญัติก่อนแล้ว จึงไม่น่ามี
ปัญหาอะไร ส่วนในปีนี้ ทางต ารวจเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการ ส่วนของนายก อบต.ก็จะเตรียมรางวัลส ารองไว้ให้ 

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ทาง อบต.สะเอียบไม่ได้ต้ังข้อบัญญัติไว้ให้ ทาง สภ.สะเอียบได้มีการจัดการแข่งขันตระกร้อทีมต่างๆไว้ ในวันท่ี 11 พ.ย.
2562 ฝากทาง อบต.สะเอียบ ช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วย และฝากทาง อบจ.แพร่ ด้วยสนับสนุนงบประมาณให้กับ 

การแข่งขันด้วย 

นางรัตนา ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

-ให้ทางต ารวจจัดท าหนังสือขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้จัดทีมส่งไปให้ 

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

-โครงการต่างๆ เราได้คุยกันไว้แล้วเมื่อปีท่ีแล้ว จะไม่ท า ขอให้เตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ ก่อนจะถึงวันจัดงาน ทางท้องถิ่นเรา
มีการเบิกจ่ายค่อนข้างจะล าบาก และหมิ่นเหม่ ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้ามันจะสามารถท าได้ง่ายและลงตัว เด๋ียวจะเชิญทาง 
สภ.สะเอียบ และผู้เกี่ยวข้องมาประชุมอีกรอบ  

นายบัญชา ผัดขัน ครูโรงเรียนบ้านดอนชัย 

-ขอให้ท าโครงการรองรับไว้ การแข่งขันตะกร้อ เฉพาะภายใน 4 หมู่บ้าน ค่าสมัคร 300 บาท ให้แต่ละหมู่ส่งทีม        
เข้ามาร่วมแข่งขันในต าบลสะเอียบด้วย 

 

 

       นายสมบัติ... 
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นายสมบัติ สลักหล่าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเอียบ 

-การแข่งขันเซปักตะกร้อ และ ฟุตบอล ช่วงหลังๆ จะมีการจัดการท่ีดีมาก ดีขึ้นมา ท่ีเป็นมืออาชีพกวาดรางวัลไปหมด    
มาจากข้างนอกต าบล อยากจะขอให้ชาวต าบลสะเอียบมีส่วนร่วมให้มากๆ ปีนี้ต ารวจเป็นเจ้าภาพ ในส่วนของการแข่งขัน
ตะกร้อจะเป็นการเช่ือมงานประเพณีท้องถิ่น  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.4 การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งประชาชนเรื่องรถเก่าๆ ขอให้ต่อทะเบียนรถให้พร้อม การประกันรถต่ออายุใบขับขี่ท้ังหลาย การตรวจสอบใบขับขี่
หมดอายุ ขอเชิญท่านสารวัตรใหญ่ น าเรียนในท่ีประชุม 

พ.ต.ท.วีระชาติ บ่อค า สวญ.สภ.สะเอียบ 

-ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นกฎหมายท่ีประชาชนต้องปฏิบัติตาม ส าหรับโรงพักก็ไม่มีอะไรมากมาย 
ขอให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เบอร์โทรผมติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 085 -6265151     
ขอน าเรียนในท่ีประชุม  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

  4.5  ปัญหายาเสพติด 

- 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ  

  6.1  นายภิญโญ ชมพูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 

-โครงการแผนมีความกระช้ันชิด ต้องน าเข้าแผนไว้ งบประมารเงินสะสมท าไม่ได้ ฝายน้ าล้นบ้านแม่เต้นได้แล้ว มีอยู่ 3 จุด 
ท าหน้าแล้ง ปี 2563 ตามข้อบัญญัติ หมู่ 6 งบประมาณ 6 แสนบาท  ส่วนต าบลเตาปูนนั้น ให้ถนนลูกรังไปแล้ว  
แผนพัฒนาปี 2564 ช่วงไหนแผนเพิ่มเติม ขอร้องให้มีการช่วยเหลือประชาชน ปีต่อไปให้ทุกหมู่บ้าน เข้าแผน          
เช่ือมต าบลให้ได้  เรื่องน้ าเป็นเรื่องอนุโลมให้ได้ ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

  6.2  นายศตวรรษ โพธิกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

-ปี2563 ให้ท าโครงการมาก่อน ระยะ 5 ปี ไว้เลย เขาต้องมีการเรียงล าดับความส าคัญก่อน ตอนนี้ทางหลวงชนบท      
ยังไม่ได้ส่งเข้ามา สะพานผาอิง เข้ากรมไปหมดแล้ว หน้าห้องท่านผู้ว่าฯได้รับเรื่องไว้แล้ว กรมทางหลวงชนบท/กรมเจ้า
ท่า/ยังไม่ได้คุยกัน ทางผู้ใหญ่เขาแจ้งว่ากรมเจ้าท่าไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่เป็นไร 

 

       ต้องรอ ปร.4 ปร.5... 
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ต้องรอ ปร.4 ปร.5 จากแขวงการทาง        กรมอุทยานเสนอแบบไปแล้ว ปร.4 ปร.5 ต้องแนบไปพร้อมกับตัวแบบเลย 
บวก 5-10 เปอร์เซ็นต์เข้าไปเลย 13 โครงการ อบจ.ไปปรับจาก 1 แสน เป็น 4 แสน ขอให้แต่ละโครงการอนุมัติจาก
กรมมาก่อน ส่วนปี 2563 หมู่ 1 เสร็จแล้ว ท้ังต าบลสะเอียบ ก าลังกรอกรายละเอียด ท้ังหมู่บ้าน 240 วัน 1 แปลง จับ
พิกัดเอง พร้อมช่ือเป็นเจ้าของ         ใครจับจีพีเอส จะได้เร็วขึ้น ใช้ช่ือเดิมของเจ้าของไปก่อน ให้ชาวบ้านเตรียมตัวไว้ 
อ านาจหน้าท่ี ต้องประสานก่อน          จะได้รวดเร็วขึ้น ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง 

-พื้นท่ีป่าสงวนมีค่าชดเชยป่า ไร่ละ 11,000 บาท มันติดตรงรายละเอียดท่ีเขาถ่ายให้เรา และเราได้น าเข้าสภาเมื่อครั้ง    
ท่ีแล้ว 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอทีเดียวจบคืออ านาจหน้าท่ีของอุทยานแนบด้วยทุกครั้ง ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านช่วยช่างช้ีจุดต่างๆทุกหมู่บ้านด้วย  

  6.3  นายวินัย สาใจ หัวหน้าพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริบ้านแม่พร้าว 

-เรียนท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียน 4 เรื่อง  

1. ถนนข้ามสะพานผาอิง อยากจะให้ท่านนายกฯได้ซ่อมแซม เนื่องจากมีน้ าท่วมไหลหลาก โดยเฉพาะคอสะพานช ารุด 

2. การไถไร่ข้าวโพด แจ้งเจ้าของไถ เว้นให้ห่างถนนหน่อย ผู้ใหญ่หมู่ 9 กับ ผู้ช่วยนัทธพงศ์ ก็ช่วยประสานให้แล้ว         
แต่มีทางแคบลง 

3. การลดไฟป่าหมอกควัน ท าเป็นปุ๋ยหมัก  ใช้สารเร่ง พด. ขอได้ท่ี ท่ีดินร้องกวาง ตอนนี้รัฐบาลให้รายงาน การใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

4. การรณรงค์ แปลงสาธิต ปลูกกาแฟ กล้วยน้ าวา ท าบ่อเล้ียงปลา เล้ียงกบไม้ผลต่างๆ แก้วมังกร ผ้ึง งวม สะแ ล        
เชิญแอ่วชมตอนนี้ดอกกุหลาบก าลังบานสะพรั่งสวย ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ 

ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

  6.4  นายศตวรรษ โพธิกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

-ให้กันเขตไว้เลย ให้ห่างจากถนน 8 เมตร ข้างละ 4 เมตร กะหล่ าบ้านแม่พร้าวของดก่อน ผิดกฎหมายในส่วนของท่ีหลวง 
เป็นพืชท่ีใช้สารเคมีเยอะเกินไป เป็นส่ิงท่ีกระท าผิดกฎหมายขอห้ามเลย ขอน าเรียน 

  6.5  นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-ส่วนของการใช้พื้นท่ี ในส่วนของงบ 2 ร้อยล้าน จังหวัดแพร่ได้ 50 ล้าน ไม่ถึง ภัยแล้งส่งเรื่องไป เฉพาะบทบาท          
ท่ีขออนุญาตป่าไป หมู่ 6 มี 2 ตัว หมู่ 9 มี 3 ตัว หมู่1 และ หมู่ 6 ได้รับอนุญาตจากอุทยานแล้ว ให้เข้าช่วงภัยแล้งเลย 
ใช้เงินของ ปภ.ไปได้เลย  ฝากแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านด้วย ฝากท่านนายกฯ จะเข้าช่วงฤดูไฟป่า เป็นวาระแห่งชาติแล้ว          
ต้ังงบประมาณไว้ เบิกจ่ายได้หรือไม่ 

       ฤดูไฟมาแล้วคนท างานมีเตรียมพร้อม... 
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ฤดูไฟมาแล้วคนท างานมีเตรียมพร้อม เงินงบประมาณต้องพร้อมด้วย ส่วนอุบัติเหตุทางถนน อันดับ1 ไม่มีเยอะ ในส่วน
ของทางหลัก ด้านทางรอง จะมีเยอะกว่า ฝากท่านนายกฯ ช่วยเตรียมงบประมาณ    ให้ด้วย และได้ยินมาว่าท่านผู้ว่าฯจะ
ซื้อเครื่องเป่าลมให้แต่ละหมู่บ้าน  จะมีเบ้ียเล้ียงให้วันละ 150 บาท เป็นค่ากับข้าว      งบใหม่ช่วยในพื้นท่ี ได้น้ ามันด้วย 
ปภ.จังหวัด ได้อ าเภอปีละ 1 หมื่นบาท  ของ ทสจ.หมู่บ้านละ 5 หมื่น ให้ใช้ซื้อวัสดุ    ดับไฟ ไม้ตบ เหล็กเคาะ สูบน้ า 1 
เครื่อง พ่นต่อ 10 คน  ให้ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน ไปค้นเอาท่ีอ าเภอ ส าหรับ ปร.4    ปร.5 ไม่ต้องไปท าใหม่ ขอให้
ช่วยกันอย่างเต็มท่ี ขอน าเรียน 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  

-ให้ทุกหมู่บ้านเรื่องบ่อบาดาล ให้ติดตามงานท่ีกองช่างอีกที หมู่5 หมู่ 2 หมู่ 9  อุทยานให้ผ่านแค่ หมู่ 1 กับ หมู่ 6 

  6.6 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

-เรียนท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไฟป่าของเราต้ังงบประมาณไว้แล้ว 3 หมื่น บาท ในข้อบัญญัติ             
ขอแจ้งน าเรียนในท่ีประชุม 

  6.7  นายซัพวิชญ์ ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

-งบภัยแล้งได้ทุกหมู่หรือไม่ ขอเรียนสอบถาม 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-วาตภัยได้ทุกหมู่ ภัยแล้งได้ทุกหมู่ ท่ีได้ผลคือเครื่องเป่า เขาก็รับไว้พิจารณาแล้ว แจ้งท่ีประชุมไว้ก่อน  

  6.8  นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ 

-ไลน์ส่งแจ้งปัญหาภัยแล้ง ก าหนดแจ้งถึง 1 พฤศจิกายน ใช่หรือไม่ ตามท่ีนายวุฒิชัย ตุ้ยดา แจ้งข่าวสาร ก าหนดส่งให้
ท้องถิ่น ภายใน 1 พฤศจิกายน ยังทันอยู่ ส าหรับหมู่บ้านท่ีตกค้าง ขอฝากด้วย 

ตามท่ีหัวหน้าวินัย แจ้งการปลูกข้าวโพด ข้างไหล่ทางหลวง ผมได้คุยกับทางหลวงชนบท เขาเคยแจ้งไว้ ขอให้ปลูกห่าง    
จากเส้นเหลือง วัดระยะห่าง 7 เมตร ดินสไลด์/ดินทรุด/ให้แจ้งเลย ห้ามปลูกชิดขอบทางตามระยะท่ีกฎหมายก าหนด         
ทุกหมู่บ้านช่วยประสานชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนด้วย ช่วยปลูกพืชให้อยู่ในพิกัดของทางหลวงด้วย  

  6.9  นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

-ขอให้ทุกหมู่บ้านส่งรายช่ือ ความเสียหายมาให้ด้วย กี่ไร่ มีรูปภาพประกอบด้วยยิ่งดี เรื่องข้าวโพด วันท่ี 1 ให้พร้อม
เพรียงเรียบร้อยเสร็จส้ิน วันท่ี 1 ขอจ านวนคน จ านวนไร่ รูปภาพ ให้พร้อมด้วย 

  6.10 นายสมบัติ สลักหล่าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเอียบ 

-ผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างอยู่ท่ี อบต.หมดทุกเรื่อง ระบบการรับข้อมูลต่างๆ ขอฝากให้  CALL CENTER รับเรื่องหรือให้มี
ผู้รับเรื่องประจ าโดยด่วนจะดีหรือไม่ 

       นายสุรชาติ จะเฮิง... 
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นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง 

-โครงการท้ังหมดมันจ าเป็นด้วยหลักฐาน ข้อก าหนด จากข้างบนก าหนดมาให้เราด าเนินการ เขาส่ังให้เราปฏิบัติงาน       
ทุกวันนี้ ท่ีงานมันช้า งานมันไม่เดิน งานไม่ทันเหตุผลคือ โครงการหนึ่งๆให้เปล่ียนแปลง 2-3 ครั้ง บางงานตกหล่นไปเลย
ก็มี ท าให้การท างานล าบากมากข้ึน ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้  

นายสมบัติ สลักหล่าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเอียบ 

-ต่อไปจะแจ้งข้อมูลพิษภัยของสารพิษเหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นสารเคมีแห่งชาติ วันจันทร์ให้ใส่สีขาว เพื่อต่อต้านสารพิษ      
คือสาร พาลาคอส มีพิษทันที เฉียบพลัน ด่ืมเหล้าเสร็จแล้วไปพ่นยา ขอให้ระมัดระวัง พิษเรื้อรังระยะส้ัน ระยะยาว       
พิษจะเข้าไปโดยตรงกับแผลท่ีเกิดขึ้น มีอาการไตวายเฉียบพลันทันที หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร มันเป็นการดูดซึม
ของสารพิษทันที ท่ีอาเจียนออกมา เวลาอีกไม่เกิน 1 อาทิตย์ก็ จะเสียชีวิตทันที น้ าปูท่ีเรากินอยุ่ทุกวันนี้ ก็เจอสาร       
พาลาคอสแล้ว จากการตรวจสอบ 

-การบริจาคเลือด ท้องถิ่นได้ปฏิบัติมากันทุกปี ส าหรับเดือนพฤศจิกายน พี่น้องชาวบ้านจะท างานอยู่กับท้องไร่ท้องนากัน
เยอะในเดือนนี้ พอเล่ือนจากเดือนพฤศจิกายน มาแล้ว เราไม่มีวันก าหนดการ เด๋ียวเขาจะก าหนดวันมาให้อีกที          
แต่เราต้องก าหนดเดือนไปให้เขาก่อน ทุกปีเลือดจะขาดมากๆ ไม่เพียงพอต่อคนไข้ของโรงพยาบาล 

-ท่ีมีการกักตรวจสัตว์อยู่ท่ีด่านบ้านเรา ก็จะมีเช้ืออหิวาหมู/ติดต่อเช้ือโรคกับหมูเท่านั้น ไม่ติดต่อทางคน/หมูตัวไหนติดเช้ือ
แล้วต้องฆ่าทันที แล้วแต่ปศุสัตว์จะด าเนินการต่อไป 

  6.11 นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ขอน าเรียนในท่ีประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง 

1. งบประมาณซ่อมแซมสะพานผาอิงช ารุด ตอนนี้เจอสภาพเหล็กค้ ายัน เส่ือมสภาพเป็นอย่างมาก ชาวบ้านเดือดร้อน
ก าลังเป็นช่วงฤดูล าเลียงพืชผลออกจากพื้นท่ีการเกษตร  ปัญหาคือจะล าเลียงพืชผลออกไม่ได้ตอนนี้ 

2. จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ยอดเงิน 1,221,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3. งบภัยแล้ง วัดดอนชัย ตัวแทนพี่น้องชาวบ้าน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว  สนทช.ให้แต่ละท้องถิ่นน าแผน
ประมาณการเสนอ ฝากทางสมาชิกสภาฯขอให้ส ารวจข้อมูลด้านแหล่งน้ าเป็นหลัก เป็นแผนระยะยาว กระสอบทรายนั้น   
ก็ถือเป็นงานเร่งด่วน 

4.  งานของต าบลสะเอียบ 1-30 พฤศจิกายน ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน จะมีพิธีบวชป่าท่ีผาอิง เชิญผู้น าสมาชิกทุกท่าน   
เข้าร่วมงานด้วย 

 

 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ... 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เงินสะสมสมาชิกฯก็ได้รับรู้รับทราบกันทุกครั้งอยู่แล้ว อ าเภอ จังหวัด แจ้งมา วันท่ี 15-30 ให้รีบท าด่วน ถ้าติดขัดอะไร
ให้รีบแจ้งช่าง นายอ าเภอส่ังการมาแล้ว ก็ได้ถามช่างมาโดยตลอด ท่านสมาชิกฯก็ไม่ได้มาหาแต่อย่างใด แจ้งส านัก3      
(ป่าสงวน) ส านัก13(อุทยาน) 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง 

-หมู่9 งบสภาฯ 2 แสน เงินเพิ่งเข้ามา เป็นงบกลาง เงินจ่ายขาดแผน 5 ปี ตุลาคม ปี 2562 –กันยายน 2562         
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง มี 3 โครงการ ท่ีขอให้สภาอนุมัติงบประมาณ มี ฝายหมู่10/ขยายถนนหมู่  9/วางท่อหมู่ 9/     
งานเข้าระบบการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เป็นงบปกติ ต้องมีในแผนด้วยขอให้เช็ครายละเอียดได้ท่ีนางเกศวรางค์  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-สรุปงานท้ังหมดขอให้มาแจ้งท่ีช่าง ก ากับแต่ละช่วงงานด้วย เด๋ียวงานออกไม่ทัน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทุกหมู่บ้าน
ช่วยกันขับเคล่ือน ขอให้ทันต่อเหตุการณ์  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                    (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                     (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


